

## สารจากบรรณาธิการ

เชียงใหม่สัตวแพทยสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม เนื้อหาในวารสารยังคงมีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านดั้งเดิม ประกอบด้วย บทความต้นฉบับ บทความพินิจ และปกิณฑกะ เป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาส่งบทความมาลงตีพิมพ์ ทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายการดังนี้ บทความต้นฉบับ คือ ความชุกและการต้านทานต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลล่า จากฟาร์มไก่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ความชุกของเชื้อ MRSP ที่ตำแหน่งโพรงจมูกและฝีเย็บในสุนัขและแมว สุขภาพดี ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมปฏิบัติในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือ โคลนนิ่ง และการแสดงออกของโปรตีนลูกผสม OASL จากเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป์สองสายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยในเชื้อ พิเชียพาสทอริส และบทความปริทัศน์เรื่องลูบริซิน: บทบาทและการประยุกต์ใช้ในโรคข้อเสื่อม น่าจะเป็นพื้นฐานให้กับนักวิชาการและสัตวแพทย์ผู้เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้บทความปกิณฑกะเกี่ยวกับปริศนาพยาธิวิทยาและปริศนาออร์โธปีดิกส์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทางคลินิกสำหรับผู้ที่เป็สมาชิกและผู้ทีสนใจ ทางกองบรรณาธิการเชื่อว่า ผู้อ่านคงได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากบทความวิจัย และบทความวิชาการในวารสารฉบับนี้ไม่มากนัก

ปัจจุบันเชียงใหม่สัตวแพทยสารอยู่ในฐานข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงไทยในกลุ่มที่ 2 ซึ่งทางกองบรรณาธิการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารเพื่อให้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 1 จากการประเมินในโอกาสต่อไปและพยายามยกระดับให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล ในปี 2558 ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจักส่งบทความมาเพื่อตีพิมพ์ในเชียงใหม่สัตวแพทยสาร ซึ่งในปีที่ 12 นี้เป็นต้นไป ทางวารสารเชียงใหม่สัตวแพทยสารขอปรับเปลี่ยนในส่วนของเอกสารอ้างอิงทุกฉบับให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล ทางเชียงใหม่สัตวแพทยสารขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาพเหนือประจำปี 2557 โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม สามารถอ่านรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในเล่มวารสารและคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในการนี้ทางเชียงใหม่สัตวแพทยสารขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน ทั้งบริษัท ห้างร้าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณผู้ส่งผลงานมาตีพิมพ์ รวมถึงสมาชิกทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา สรณรงค์  
บรรณาธิการ